



สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาวิชาชีพ (สพส.)

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

The Thai Red Cross Nurses' Alumni Association (TRNAA.)

Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn

เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 914 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถ

นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
เลขที่รับ 10538  
15 พ.ย. 62

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
เลขที่รับ 835  
วันที่ 18 พย 2562  
เวลา อมรรัตน์

ที่ สพส.1123/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาวิชาชีพ ประจำปี 2563

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการประชุมวิชาการ Branding Nursing 2020

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาวิชาชีพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาวิชาชีพและฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาวิชาชีพ จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Branding Nursing 2020 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม หม่อมเจ้าหญิงมณฑิลาภ กมลาศน์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Branding มีแนวทางการพัฒนา Branding ของพยาบาลในด้านต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Branding ของวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐานการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการนี้อยู่ระหว่างการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยราชการ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเดินทางจากต้นสังกัด โดยมีรายละเอียดกำหนดการประชุมและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาวิชาชีพ หมายเลขติดต่อ 02-251-0023

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นางลดาวัลย์ รวมนเมข)

ทราบ/ดำเนินการ  
  
(นายสมบูรณ์ บุกกิตติชัยพันธ์)

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาวิชาชีพ  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

19 พย 62